



ที่ กส ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลียงเมืองหัวคู กส ๕๖๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ และก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายปีการศึกษา) ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหากปีการศึกษาใด ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เสนอ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดแต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน ความละเอียดตามประกาศที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการในกรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศหลักเกณฑ์ฯ โดยเคร่งครัด สำหรับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ก็ให้ถือปฏิบัติเช่นกัน อนึ่ง ในการขอแต่งตั้งผู้ประเมินฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ โดยให้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา ปานแก้ว)
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๓๘๓-๑๑๕๔ ต่อ ๓๕
ผู้ประสานงาน นายจุฑพล มีตา โทร ๐๘-๘๓๓๖-๓๔๓๕